

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๖๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR Code หนังสือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ) ที่ นร (กมจ) ๑๐๑๙/ว ๑๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. QR Code คู่มือการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม จำนวน ๑ ฉบับ
๓. QR Code แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน จำนวน ๓ ฉบับ

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งเวียนหนังสือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ที่ นร (กมจ) ๑๐๑๙/ว ๑๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม เพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และหน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.จ. กำหนด จึงให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำคู่มือการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และแบบสอบถามประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่จึงขอให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ตอบแบบสอบถามทาง QR Code ที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๙๑๐

QR Code หนังสือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ)
ที่ นร (กมจ) ๑๐๑๙/ว ๑๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒



QR Code คู่มือการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม



QR Code แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
และประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน

๑) แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
(การมีกลไกการรักษาจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ และการใช้มาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ)



๒) แบบสอบถามประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน
(การมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ)

